



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๙๔/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางสาวเนียง ออบขจร อยู่บ้านเลขที่ ๑๗/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายดอกรัก ออบขจร เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ นางสาวเนียง ออบขจร เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า นายดอกรัก ปัจจุบันอายุ ๕๓ ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองควาย อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายดอกรักเป็นบุตรของนายเลียบ ออบขจร กับนางอ่อน ออบขจร โดยบิดากับมารดาถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว นายดอกรักอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับนางสาวเนียง ออบขจร (เดิมชื่อสกุล เกษร) มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นายสำเร็จ ออบขจร และนายพูนศักดิ์ ออบขจร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดอกรักได้ล้มป่วยด้วยการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปทุมธานี แพทย์วินิจฉัยว่า เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ได้ทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ มีอาการหมดสติ เรียกไม่รู้สีกตัว เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถ พักรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานี ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถสื่อสาร หรือทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ปัจจุบันผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องให้อาหารและน้ำทางสายยาง ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการรับประทานอาหารและในการดำรงชีวิต ก่อนล้มป่วยนายดอกรักมีเงินฝากในบัญชีธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี บัญชีเลขที่ ๐๑-๐๕๐๑-๐๐๒๓๖๘-๓ และเงินฝากในบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมธานี บัญชีเลขที่ ๐๑๓๖๗๒๑๗๗๖๒๖ นางสาวเนียงต้องการถอนเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวมาเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและในการดำรงชีวิตของผู้ป่วย แต่เนื่องจากนายดอกรักยังไม่มีคำสั่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ จะต้องมีการสั่งศาลให้นายดอกรักเป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาวเนียงมีฐานะเป็นภริยาของนายดอกรัก และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับนายดอกรักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถสื่อสารได้หรือทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด สมควรที่นายดอกรักจะได้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวเนียง โดยนางสาวเนียงไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ประกอบกับทายาทอื่นของผู้ป่วยยินยอมและไม่คัดค้านในการที่นางสาวเนียงร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายดอกรักเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาวเนียง ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้ นายดอกรัก ออบขจร เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ นางสาวเนียง ออบขจร เป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขออุทธรณ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี